



Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà trao quà lưu niệm cho Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Victoria Kwakwa.

Từ khoản tín dụng ODA 200 triệu USD của Ngân hàng Thế giới (WB), sau 5 năm triển khai, cùng với nguồn vốn bổ sung từ các định chế tài chính và đóng góp của người vay cuối, nguồn vốn Dự án Tài chính nông thôn giai đoạn III đã tạo ra tổng mức đầu tư tại khu vực này lên đến 487 triệu USD (tương đương 9.800 tỷ đồng), ước tính đã có khoảng 135.000 người dân và doanh nghiệp, hơn 70.000 hộ gia đình nghèo được tiếp cận tài chính, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhân rộng dự án “kiểu mẫu” của WB

Hoàng Hằng

P hát biểu tại Hội nghị đánh giá kết thúc Dự án Tài chính nông thôn mới đây, bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam nói: “Những gì mà chúng tôi nhìn thấy ở dự án này là các định chế tài chính cũng đã đóng góp nguồn lực của mình vào dự án, giúp kinh doanh sinh lợi và có ý nghĩa cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, xóa đói giảm nghèo”.

WB đánh giá Việt Nam là quốc gia triển khai thành công nhất mô hình Dự án Tài chính nông thôn trên thế giới. Trước khi Dự án Tài chính nông thôn II kết thúc, WB đã quyết định để Việt Nam tiếp tục triển khai Dự án Tài chính nông

thôn III. “Đây là một tiền lệ chưa từng xảy ra đối với các dự án của WB” - một quan chức của WB nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết việc thực hiện Dự án Tài chính nông thôn II.

Dự án Tài chính nông thôn III nằm trong chuỗi 3 dự án tài chính nông thôn (TCNT) có tổng trị giá 548 triệu USD, trong đó riêng Dự án TCNT III là 200 triệu USD, do WB tài trợ. Nguồn vốn của dự án nhằm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam như: Xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, và hỗ trợ thực hiện các chương trình có mục tiêu tạo việc làm và tăng thêm thu nhập cho người nghèo, đặc biệt là người

nghèo nông thôn. Dự án cũng góp phần thực hiện Đề án cơ cấu lại Hệ thống Các tổ chức tín dụng của Chính phủ.

Dự án TCNT III được triển khai từ năm 2009 theo mô hình “Ngân hàng bán buôn”, thông qua một ngân hàng thương mại làm đầu mối là BIDV, và do Ngân hàng Nhà nước làm cơ quan chủ quản, với sự tham gia tích cực và có hiệu quả của 30 định chế tài chính là 21 ngân hàng thương mại và 9 quỹ tín dụng nhân dân. Với thiết kế mở rộng hơn

về thành phần tham gia của các quỹ tín dụng, đã giúp tăng khả năng tiếp cận vốn của đông đảo tầng lớp nông dân tại các vùng xa xôi hẻo lánh, đồng bào dân tộc thiểu số và giúp đỡ cho nhiều người vay là nữ giới thoát nghèo bền vững.

Tính đến ngày 31/12/2013, toàn bộ khoản tín dụng 200 triệu USD của WB đã được giải ngân hoàn toàn, góp phần tăng cung ứng nguồn vốn trung, dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế nông thôn. Qua 5 năm triển khai dự án, cùng với nguồn vốn bổ sung từ các định chế tài chính và đóng góp của người vay cuối khi tham gia dự án, nguồn



Ảnh TL

vốn dự án đã tạo ra tổng mức đầu tư tại khu vực nông thôn lên đến 487 triệu USD (tương đương 9.800 tỷ đồng), trong đó khoảng 90% là đầu tư trung và dài hạn.

Tỷ lệ nợ quá hạn trung bình từ người vay cuối cùng đến các ngân hàng tham gia giải ngân ở mức rất thấp, chỉ 0,40%. Đặc biệt, 51% khoản vay nhỏ của dự án đã cấp cho người vay là phụ nữ.

Như vậy, ước tính mỗi đồng vốn vay từ WB đã tạo ra 2,62 đồng đầu tư vào nền kinh tế nông thôn. Hơn 135.000 người dân và doanh nghiệp khu vực nông thôn, trong đó có hơn 70.000 hộ gia đình nghèo đã

tiếp cận được với nguồn vốn của dự án. Dự án TCNT III đã tạo ra trên 140.000 việc làm mới ở khu vực nông thôn.

Trong khuôn khổ của Dự án TCNT III, trên 500 khóa đào tạo với gần 17.700 lượt cán bộ định chế tài chính, 9 gói thầu tư vấn quốc tế lớn góp phần quan trọng giúp các bên tham gia tăng cường năng lực, hoạt động hiệu quả.

Dự án TCNT III nói riêng và chuỗi dự án TCNT nói chung đã kết thúc giai đoạn rút vốn giải ngân vào cuối năm 2013,

song nguồn vốn sẽ tiếp tục được cho vay đến năm 2033 sẽ tạo ra tổng mức đầu tư toàn xã hội ước dự kiến lên gần 5 tỷ USD từ các quỹ quay vòng do BIDV quản lý. Như vậy, trong hàng chục năm tiếp theo, lợi ích của dự án sẽ vẫn tiếp tục được gia tăng mạnh mẽ cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đã đánh giá cao kết quả mà dự án thu được. Kỳ vọng đây sẽ là dự án “kiểu mẫu” và cần được nhân rộng với các dự án ODA khác thời gian tới. ■

Chuỗi dự án Tài chính nông thôn gồm 03 Dự án TCNT I, II và III lần đầu được triển khai tại Việt Nam từ năm 1996, tính đến nay đã thu hút 37 định chế tài chính là 28 ngân hàng thương mại (chiếm gần 70% tổng số ngân hàng thương mại tại Việt Nam) và 9 quỹ tín dụng nhân dân giải ngân. Với tổng nguồn vốn 548 triệu USD của các dự án đã tạo ra tổng mức đầu tư ở khu vực nông thôn lên đến 2,1 tỷ USD (tương đương 44.000 tỷ VNĐ), tài trợ cho khoảng 1,7 triệu khoản vay, trong đó có trên 0,6 triệu khoản vay cho những hộ gia đình thu nhập thấp, hộ nghèo tạo ra trên 410.000 việc làm mới, giúp cải thiện điều kiện sống của người dân và góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC HÒA BÌNH**

Tòa nhà PAX SKY, 123 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM

ĐT: +84 8 3932 5030 | Fax: +84 8 3930 2097 | Web: www.hbcr.vn